

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

.....

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๐ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชาญ ชูวงศ์วาน	ประธานสภาอบต.ท่าพระยา	วิชาญ ชูวงศ์วาน	
๒	นายวิบูลย์ ช้างบุญมี	รองประธานสภาอบต.ท่าพระยา	วิบูลย์ ช้างบุญมี	
๓	นายประชา รอดจินดา	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	ประชา รอดจินดา	
๔	นายอิทธิพัทธ์ เหลี้ยวตระกูล	สมาชิกสภา อบต.ม.๑	อิทธิพัทธ์ เหลี้ยวตระกูล	
๕	นายธวัช ตัณฑ์ไพบูลย์	สมาชิกสภา อบต.ม.๒	ธวัช ตัณฑ์ไพบูลย์	
๖	นางสุรัตน์ ไถ่บ้านกวย	สมาชิกสภา อบต.ม.๒	สุรัตน์ ไถ่บ้านกวย	
๗	นายสนอง ภูระหงษ์	สมาชิกสภา อบต.ม.๓	สนอง ภูระหงษ์	
๘	นายเกรียงไกร ปิ่นทอง	สมาชิกสภา อบต.ม.๔	เกรียงไกร ปิ่นทอง	
๙	นายสุเทพ เพ็ชรละออ	สมาชิกสภา อบต.ม.๕	สุเทพ เพ็ชรละออ	
๑๐	นายภิญโญ กลิ่นพยอม	สมาชิกสภา อบต.ม.๕	-ลากิจ-	
๑๑	พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี	เลขานุการสภา อบต.	พ.จ.อ.บุญรุ่ง คุณทวี	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระ เหลี้ยวตระกูล	นายก อบต.ท่าพระยา	วีระ เหลี้ยวตระกูล	
๒	นายสมบูรณ์ ขาวบ้านกวย	รองนายก อบต.ท่าพระยา	สมบูรณ์ ขาวบ้านกวย	
๓	นายเอก เนียมเอี่ยม	รองนายก อบต.ท่าพระยา	เอก เนียมเอี่ยม	
๔	นายธนกฤต ขวัญคุ้ม	เลขานุการนายก อบต.ท่าพระยา	ธนกฤต ขวัญคุ้ม	
๕	นายโกศล ศรียืนยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	โกศล ศรียืนยง	
๖	นายชำนาญ ไถ่บ้านกวย	ประธาน อปพร.	ชำนาญ ไถ่บ้านกวย	
๗	นายเสกนรินทร์ ช้างบุญมี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	เสกนรินทร์ ช้างบุญมี	
๘	นายชาญ สุขแสงศรี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	ชาญ สุขแสงศรี	
๙	นายธวัชรัตน์ รุ่งมา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	ธวัชรัตน์ รุ่งมา	
๑๐	นายอุณาโลม ปักษาทอง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑	อุณาโลม ปักษาทอง	
๑๑	นายชัยโย คุพะเนียด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยโย คุพะเนียด	
๑๒	นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์	ผอ.โรงเรียนพลอยจตุรจินดา	สุกัญญา สุขสมบูรณ์	
๑๓	นายสมศักดิ์ รอดคล้าย	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สมศักดิ์ รอดคล้าย	
๑๔	นางวิจิตร แน่นอุดร	ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	วิจิตร แน่นอุดร	

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชาญ ชูวงศ์วาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมจตุรบุชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานฯ

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ท่านใด มีอะไรจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอให้เสนอและช่วยกันตรวจสอบ เพื่อขอมติที่ประชุม รับรองต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองเป็นเอกฉันท์ (รับรอง ๘ เสียง ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน ฯ))

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดท่าใน

ขอเชิญนายกฯ ที่เสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดท่าใน เพื่อเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี (ตามปีงบประมาณ) ได้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบต่อไป

นายกฯ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

ข้าพเจ้า นายวีระ เหลียวตระกูล ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดท่าใน เพื่อเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี (ตามปีงบประมาณ) เนื่องจากเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาได้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา มาเป็นระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี เนื้อที่ประมาณ ๐-๓-๘๙ ไร่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๖๗ เล่มที่ ๖๐๔ หน้า ๖๗ เลขที่ดิน ๑๒๕๗ ระบุว่า ๕๐๓๖ IV ๒๔๒๔ หน้าสำรวจ ๒๒๔๔ ตำบลท่าพระยา เนื้อที่ ๑-๐-๒๒ ไร่ แต่ที่ผ่านมามีได้ทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ข้อ ๔ บัญญัติว่า “การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือที่วัดกันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ที่กำหนดระยะเวลาเช่าเกิน ๓ ปี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” และตามมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ มีมติว่าส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นการขอใช้ฟรีไม่มีค่าตอบแทนไม่ได้ จะเป็นการผิดพระวินัยจะต้องจัดทำสัญญาเช่าที่ดินทุกราย ซึ่งในการเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดมีอำนาจที่จะพิจารณาการให้เช่าที่ดินได้ โดยระยะเวลาเช่าไม่เกิน ๓ ปี หากระยะเวลาเช่าเกิน ๓ ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อกำหนดผู้พ้นงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๒) มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจำเป็นต้องก่อกำหนดผู้พ้นงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ดังนั้นการทำสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลาเช่า ๓ ปี (ตามปีงบประมาณ) ในการเช่าที่ดินของวัดท่าไทร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา จึงต้องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนการทำสัญญาเช่าที่ดินและดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินให้กับวัดท่าไทรต่อไป

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดท่าไทร เพื่อเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ระยะเวลาเช่า ๓ ปี (ตามปีงบประมาณ) มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประธานฯ

ตามที่นายภักดิ์ชี้แจงญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำสัญญาเช่าที่ดินกับวัดท่าไทร เพื่อเป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ระยะเวลาเช่า ๓ ปี (ตามปีงบประมาณ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๘ เสียง ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน ฯ))

ประธานฯ

๓.๒ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดระยะเวลาแต่ละสมัย

ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดระเบียบฯ ข้อกฎหมาย และข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานฯ

นำปรึกษาหารือที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอว่ากำหนดให้มีกี่สมัยประชุมและกำหนดระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

นายประชาฯ (ส.อบต.ม.๑)	เสนอให้มี ๔ สมัยประชุม และระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุมให้กำหนดเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้ ๑) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ ๘ เสียง ,งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน ฯ))
ประธานฯ	๓.๓ เรื่องข้อราชการเร่งด่วน - ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ	ขอเชิญผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารแก้ไขปรับปรุงซ่อมทำต่อไป
นายประชาฯ (ส.อบต.ม.๑)	ขอให้แก้ไขฝาท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีการลาดยางถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายวัดท่าใน-วัดสิงห์ (บริเวณโค้งวัดสิงห์ หมู่ที่ ๑) สูงขึ้นทำให้บริเวณฝาท่อต่ำเป็นหลุมอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งฝาท่อระบายน้ำเป็นความรับผิดชอบของ อบต.บางแก้ว จึงขอให้ทางผู้บริหารประสานเพื่อให้แก้ไขซ่อมทำต่อไป
นางสุรัตน์ฯ (ส.อบต.ม.๒)	สอบถามเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีที่ผ่านมางบประมาณที่ตั้งไว้ได้ดำเนินการอย่างไร ชาวบ้านสอบถามมา
นายธวัชฯ (ส.อบต.ม.๒)	มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้นายกฯและผู้บริหารได้แก้ไขปรับปรุงและซ่อมทำ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เจ้าหน้าที่ก็ซ่อมทำเรียบร้อย และขอแจ้งเพิ่มเติมตรงทางต่างระดับตรงสายคลองวัวขอให้เจ้าหน้าที่สำรวจและปักเสา และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะเขาจะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเฉพาะบนทางมอเตอร์เวย์ ข้างล่างหรือคูขนานจะไม่มี และอีกเรื่องคือการตั้งด่านตรวจ การออกคำสั่งที่ไปเข้าเวร ที่ด่านนั้น นายกฯเป็นผู้ออกคำสั่งนั้นไม่ถูกต้อง นอกจากขอความร่วมมือ บางอบต.เขาจะ ไม่มีคำสั่งให้สมาชิกสภาอบต.ไป เพราะนายกฯเขารู้ว่าไม่มีอำนาจสั่งสมาชิกสภาอบต. และเมื่อไม่มีอำนาจสั่ง แต่ไปออกคำสั่งมันผิดกฎหมายซึ่งตามระเบียบแล้วนายกฯจะออก หนังสือมาสั่งสมาชิกสภาฯไม่ได้ เพราะว่าเขาแบ่งแยกอำนาจกัน ส่วนเรื่องหนังสือสั่งการต่าง ๆ หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสภาฯ ควรนำมาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯรับรู้เพื่อจะไปต่อบอกกับประชาชนได้ เช่น เรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สั่งการให้ต่อระยะเวลาการชำระภาษี และ ลดหย่อนภาษี ร้อยละ ๙๐ และเรื่องเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามรายหัว รายละ ๑ บาท ซึ่ง สภาอบต.ควรทราบ และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้เกิดไฟไหม้บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านเลขที่ ๕๙/๒ ซึ่งเป็นบ้านของ นายวิสิษฐ์ เขียวประเสริฐ ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย จึงขอให้ทางนายกฯและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือให้ที่ประชุม สภาฯได้รับทราบ

- ประธานฯ** ขอให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ ข้อกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายนี้ให้สภาฯได้รับทราบ
- นายสมศักดิ์ (จพง.ป้องกันฯ)** ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้นำรถดับเพลิงไปดำเนินการดับไฟโดยมีรถดับเพลิงจากทาง อบต.บางระกำ มาช่วยดับ และในเบื้องต้นก็ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางอบต.ได้ช่วยเหลือ ในเบื้องต้นฉับพลันทันที คือได้ช่วยเหลือด้านเครื่องนอน ส่วนรายการเยียวยาฟื้นฟูหลังจากภัยสงบแล้วต้องประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เป็นการชดเชยค่าเสียหาย ในการดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินโดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสมต่อไป
- นายธวัช (ส.อบต.ม.๒)** ที่ต้องนำเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้บ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสภาฯทราบนั้น ก็เพื่อให้สมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือในกรณีมีผู้ประสบภัย มีระเบียบข้อกฎหมายอะไรบ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ซึ่งเรื่องอย่างนี้สมาชิกสภาอบต.ต้องรู้ต้องทราบ
- นายสนองฯ (ส.อบต.ม.๓)** เรื่องหอกระจายข่าวเสียงตามสายหมู่บ้านไม่ดัง และไฟฟ้าส่องสว่างไม่ติด ๔ ดวง ๓ จุด คือ ตรงบ้านนายวันชัยฯ โค้งบ้านนายสว่างฯ และหน้าบ้าน
- นายสุเทพฯ (ส.อบต.ม.๕)** เรื่องหอกระจายข่าวเสียงตามสายไม่ดัง และขอให้ตรวจสอบที่สาธารณะของหมู่ที่ ๕
- นายโกศลฯ (หัวหน้าสำนักปลัดฯ)** ชี้แจงเรื่องที่สาธารณะให้ที่ประชุมทราบ
- นายชาญฯ (ผช.ผญ.ม.๒)** ให้ทางผู้บริหารส่งช่างไปสำรวจคลองสองสาม และดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา คลองสองสาม
- นางสาวสุกัญญาฯ (ผอ.รร.พลอยฯ)** ขอบคุนทางผู้บริหาร ที่ช่วยดำเนินการไปฉีดพ่นยาให้ที่โรงเรียนพลอยจาดูร์จินดา และทางอสม. ในการคัดกรอง
- นายประชาฯ (ส.อบต.ม.๑)** ให้ทางอบต.ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้การได้ตลอดเวลา และปัจจุบันใช้การได้ ทุกตัวหรือไม่ เพราะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นจะได้เปิดดูได้
- นายชำนาญฯ (ประธาน อปพร.)** แจ้งเรื่องถนนเส้นทางที่ไปทางหนองสะเดามีหญ้าและต้นไม้ขึ้นรกมาก ขอให้ทางอบต.สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตัดเพราะชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก
- นางวิจิตรฯ (ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ)** แจ้งเรื่องไฟตกบริเวณแทงค์น้ำบ้านผู้การ ทำให้ซบเมอร์สใหม่และชาวบ้านแถวนั้นได้รับความเดือดร้อน ขอให้ทางอบต.ทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าให้ขยายเพิ่มกระแสไฟฟ้าบริเวณแทงค์น้ำบ้านผู้การให้ด้วย

- นายกฯ** ตามที่ท่านสมาชิกสภาอบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ทางอบต.จะส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสำรวจและเร่งแก้ไขซ่อมทำอย่างเร่งด่วนต่อไป
- ประธานฯ** มีสมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน ปิดประชุม
- ปิดประชุมเวลา** ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. บุญรุ่ง คุณทวี ผู้จัดบันทึกการประชุม
(บุญรุ่ง คุณทวี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

(ลงชื่อ) วิชาญ ชูวงศ์วาน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิชาญ ชูวงศ์วาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- (ลงชื่อ) ธวัช ตัณฑ์ไพบุลย์ ประธานกรรมการ
(นายธวัช ตัณฑ์ไพบุลย์)
- (ลงชื่อ) ประชา รอดจินดา กรรมการ
(นายประชา รอดจินดา)
- (ลงชื่อ) วิบูลย์ ช้างบุญมี กรรมการ
(นายวิบูลย์ ช้างบุญมี)